

ĐẢNG BỘ TỈNH BẮC KẠN
THÀNH ỦY BẮC KẠN

*

Số 1008-CV/TU
Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2024

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

TP. Bắc Kạn, ngày 17 tháng 01 năm 2024

Kính gửi: - HĐND, UBND thành phố,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy,
- Các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy,
- Các phòng, ban, đơn vị; MTTQ và các đoàn thể thành phố.

Năm 2023, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể thành phố đã đoàn kết, thống nhất, tích cực lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện kịp thời, đầy đủ, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra. Trong đó, kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển, các chỉ tiêu nghị quyết cơ bản đạt và vượt mục tiêu đề ra. Tinh thần, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ có nhiều chuyển biến tích cực. Đảng bộ thành phố Bắc Kạn được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. UBND thành phố Bắc Kạn được suy tôn là đơn vị dẫn đầu cụm thi đua các huyện, thành phố. Tuy nhiên, qua đánh giá, còn một số cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đôi khi chưa quyết liệt, kịp thời, hiệu quả; chưa thường xuyên quan tâm kiểm tra, giám sát, đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, chấp hành quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và thực hiện nhiệm vụ được giao. Tinh thần, trách nhiệm và chấp hành kỷ luật lao động của một số ít cán bộ, công chức, viên chức chưa cao...

Để tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023 và phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2024 và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Thường trực Thành ủy yêu cầu:

1. Các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương cần chủ động bám sát Nghị quyết, Chương trình và kế hoạch công tác năm; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ ngay từ những ngày, tháng đầu năm 2024. Thường xuyên rà soát tiến độ triển khai các nhiệm vụ; tập trung tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn; đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển thành phố; nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số, quản lý đô thị, đất đai và bảo vệ môi trường để tạo chuyển biến rõ nét về phát triển kinh tế - xã hội. Duy trì tiếp, đối thoại với công dân; tăng cường giải quyết đơn thư, kiến nghị của công dân theo thẩm quyền, đảm bảo đúng quy định

của pháp luật. Quan tâm công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền và nâng cao hoạt động của MTTQ và các đoàn thể.

2. Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 02/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ và “Nói không với tiêu cực” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Đẩy mạnh tuyên truyền, định hướng tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; quán triệt việc chấp hành nghiêm chủ trương, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên. Tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật và kỷ luật lao động, đạo đức công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị, địa phương và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang của thành phố; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Với nội dung trên, đề nghị các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương và toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện và tiếp tục nỗ lực, cố gắng, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 đã đề ra.

Nơi nhận:

* *Gửi bản điện tử:*

- Như trên (t/h),
- Các đ/c UV BTV Thành ủy (c/đ),
- Lưu Văn thư Thành ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ

Cù Ngọc Cường